

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายบุญเลิศ ว่องพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549

นายบุญเลิศ ว่องพิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดูแลส่วนงานด้านการศึกษา ติดตามและจัดทำข้อมูลวิชาการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งของไทย ต่างประเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารในการสนับสนุนให้ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ นักลงทุนไทย รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นายบุญเลิศจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษและ Yale University สหรัฐอเมริกาตามลำดับ มีประสบการณ์การทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนในปี 2536 ต่อมาในปี 2538 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาชน จำกัด (มหาชน) และนักวิจัย Prime Research Company Limited ในปี 2541 นอกจากนั้น นายบุญเลิศยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ในปี 2544 และเป็นนักวิจัยอิสระตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับประสบการณ์ด้านอื่นๆ นายบุญเลิศเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเลขานุการกิตติมศักดิ์และกรรมการมูลนิธิ John F. Kennedy แห่งประเทศไทย เพื่อมิตรภาพไทย-อเมริกัน

28 มิถุนายน 2549

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้าสินค้าหรือบริการที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือหน่วยเงินตราต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6